

## Tập 18: điểm IELTS tốt là bao nhiêu điểm?

Giới thiệu:

**Chào mừng bạn đến với Magoose IELTS Podcast. Đây là tập 18. Trong tập này, bạn sẽ biết thêm về mức điểm IELTS, bao gồm việc tính điểm số IELTS như thế nào, và điểm số nào được xem là tốt ở các nước trên thế giới. Để bắt đầu, Eliot và tôi sẽ thảo luận về từng mức điểm, và sau đó chúng tôi sẽ nói thêm một chút về điểm IELTS bạn nên nhắm đến tùy thuộc vào mục tiêu học tập và chuyên môn của bạn.**

**Đừng quên ghé thăm chúng tôi tại [IELTS.Magoosh.com](https://www.IELTS.Magoosh.com) để có thêm nhiều tài nguyên tuyệt vời để cải thiện mức điểm IELTS của bạn. Sử dụng mã phiếu giảm giá "ieltspodcast" để được miễn giảm 20% tại trang.**

**Được rồi, bắt đầu thôi!**

Phần thân 1:

**Naomi:** Hôm nay chúng tôi sẽ nói về những mức điểm có thể đạt trong IELTS, và ý nghĩa của chúng.

**Eliot:** Khi bạn thi IELTS, bạn sẽ được chấm từ thang điểm 1 đến 9 cho mỗi phần của bài kiểm tra - cũng áp dụng cho số điểm cuối trong bài thi.

**Naomi:** Vậy hãy bắt đầu từ đầu. Eliot, bạn có thể nói cho thính giả của chúng ta biết điểm 9 trên bài thi IELTS có nghĩa là gì không? Những điểm số này được tính như thế nào?

**Eliot:** Chà, mỗi phần thi đều có điểm khác nhau (bạn có thể tìm thấy các bảng đánh giá cho phần Nói và Viết IELTS trên trang web của chúng tôi - chúng tôi sẽ đặt một liên kết trong phần ghi chú hiển thị), nhưng nói chung, điểm 9 IELTS có nghĩa là rằng bạn hoàn toàn thông thạo tiếng Anh. Bạn hiểu tất cả mọi thứ và bạn không thực sự mắc lỗi. Bạn là một chuyên gia tiếng Anh!

**Naomi:** Mức điểm 8 trong IELTS thì sao? Nó có giống với mức điểm 9 không?

**Eliot:** Điểm 8 rất gần với điểm 9 - điều đó có nghĩa là về cơ bản bạn thông thạo, nhưng có thể mắc một vài sai lầm, trong những tình huống đặc biệt khó khăn hoặc lạ lẫm. Có thể bạn không phải là một chuyên gia - nhưng bạn rất giỏi tiếng Anh!

**Naomi:** Được rồi, tôi sẽ nói về mức điểm 7. Mức điểm 7 IELTS có nghĩa là bạn giỏi tiếng Anh, nhưng đôi khi bạn cũng mắc lỗi. Sự khác biệt giữa mức điểm 7 và 8 sẽ là người đạt điểm 8 thực sự chỉ mắc lỗi trong những tình huống cực kỳ khó khăn.

**Eliot:** Mức điểm 6 có nghĩa là bạn là người dùng tiếng Anh có “bản lĩnh”. Bạn biết tiếng Anh đủ tốt để điều hướng một số ngôn ngữ khá phức tạp và mặc dù bạn mắc một số lỗi, nhưng bạn nắm vững ngôn ngữ- và bạn chắc chắn biết những điều cơ bản.

**Naomi:** Mức điểm 5 có nghĩa là bạn là một người dùng tiếng Anh khiêm tốn. Bạn chắc chắn mắc lỗi, nhưng bạn vẫn có thể hiểu ý nghĩa tổng thể trong hầu hết các tình huống, đặc biệt là những tình huống mà bạn đã quen thuộc.

**Eliot:** Nếu bạn đạt mức điểm 4, bạn sẽ được coi là người dùng hạn chế. Bạn thực sự chỉ có thể hiểu tiếng Anh cơ bản trong các tình huống quen thuộc, và hơn thế nữa là bạn có vấn đề hiểu hoặc giải thích ý của bản thân.

**Naomi:** Điểm 3 có nghĩa là bạn là một người dùng tiếng Anh cực kỳ hạn chế. Bạn chỉ có thể hiểu và giao tiếp với lượng nhỏ trong các tình huống rất cơ bản.

**Eliot:** Nếu bạn đạt điểm 2, điều này có nghĩa là bạn đã có một khoảng thời gian khó khăn trong việc hiểu hoặc giao tiếp ở hầu hết các tình huống.

**Naomi:** Và mức điểm 1 có nghĩa là bạn không có khả năng sử dụng hoặc hiểu tiếng Anh ngoại trừ một vài từ như: đây và đó.

**Eliot:** Bạn cũng có thể nhận được 0 nếu bạn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, nhưng chúng tôi cho rằng nếu bạn đang dành thời gian để nghe podcast này, thì điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra.

**Naomi:** Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đã biết ý nghĩa của mỗi mức điểm là gì, học sinh nên nhắm đến mức điểm nào rồi?

**Eliot:** Chà, điều đó thực sự phụ thuộc vào trường học hay chương trình mà họ đăng ký. Hầu hết các trường đại học hoặc chính phủ sẽ công bố trực tuyến các yêu cầu về mức điểm số IELTS, nhưng để cho bạn biết về những gì mà hầu hết các trường đang tìm kiếm, chúng tôi sẽ đưa bạn đi tham quan nhanh một số kỳ vọng về điểm IELTS của các trường trên thế giới .

**Naomi:** Nếu bạn hy vọng sẽ theo học tại Úc, hầu hết các trường đại học lớn hơn (như Đại học Sydney, Đại học Adelaide và Naomi: Nếu bạn đang hy vọng theo học tại Úc, hầu hết các trường đại học lớn hơn (như Đại học Sydney, Đại học Adelaide và Đại học Melbourne) đều đề xuất điểm IELTS 7, nhưng sẽ chấp nhận điểm thấp như 5.5 cho một số chương trình.

**Eliot:** Đại học Alberta và Đại học Queen tại Canada yêu cầu học sinh theo học đại học đạt ít nhất là 6 và học sinh đã tốt nghiệp là 7.

**Naomi:** Tại Vương quốc Anh, nhiều chương trình dễ dàng hơn chỉ cần mức điểm 6, với thấp nhất 5,5 điểm cho các phần thi trong IELTS.

**Eliot:** Nhưng nếu bạn muốn đi đâu cạnh tranh hơn, như Oxford, bạn sẽ cần ít nhất 7 ... và 7.5 sẽ giúp bạn có tính cạnh tranh hơn.

**Naomi:** Trước khi chúng tôi tìm hiểu một số yêu cầu điểm IELTS khác, hãy để tạm dừng một chút để lắng nghe từ Magoosh.

Phần giữa:

**Kevin:** Bạn có muốn một mức điểm IELTS tuyệt vời không?

Magoosh có thể giúp!

Đây là những gì bạn sẽ nhận được với Magoosh:

- Bài học video chuyên sâu bao gồm các khái niệm, bẫy và lối tắt
- Hơn 200 câu hỏi thực hành để giúp bạn chuẩn bị
- Truy cập email 24/7 đến một nhóm các gia sư từ xa sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn

Bạn đã sẵn sàng để cải thiện điểm số của bạn và tham gia vào chương trình học mơ ước của bạn? Tuyệt quá! Chúng tôi đã sẵn sàng giúp đỡ. Ghé thăm chúng tôi tại [ielts.magoosh.com](http://ielts.magoosh.com) và sử dụng mã phiếu giảm giá của [ieltspodcast](http://ieltspodcast), để tiết kiệm 20% cho khóa học tại trang.

Bây giờ trở lại chương trình!

Phần thân 2:

**Naomi:** Vậy Eliot, điểm số IELTS nào tốt cho sinh viên muốn theo học đại học ở Hoa Kỳ?

**Eliot:** Chính phủ Hoa Kỳ là một trong những chính phủ duy nhất không có yêu cầu IELTS tối thiểu, nhưng các trường đại học Hoa Kỳ có xu hướng yêu cầu điểm cao hơn so với nhiều nơi khác trên thế giới. Nói chung, bạn sẽ muốn có mức điểm ít nhất là 7 - mặc dù 6 hoặc 6.5 vẫn sẽ cho phép bạn đủ điều kiện cho nhiều trường ở Hoa Kỳ.

Điều đáng nói ở đây là nếu bạn đăng ký vào một trường cạnh tranh ở bất cứ đâu trên thế giới, có lẽ bạn sẽ muốn đạt điểm IELTS 7 ... nhưng nếu bạn không đăng ký vào một trong những trường đại học hàng đầu, bạn sẽ an toàn với điểm 6 hoặc đôi khi là mức điểm 5.

**Naomi:** Vậy, Eliot, nếu ai đó không đạt được số điểm mà họ hy vọng thì sao? Bạn có bất cứ lời khuyên để cải thiện điểm IELTS của bạn không?

**Eliot:** Dĩ nhiên rồi! Nếu điểm IELTS của bạn chưa đủ cao, thì lựa chọn đầu tiên của bạn là làm lại bài kiểm tra - lý tưởng nhất là sau khi dành thời gian học thêm một chút.

Nhưng làm lại bài kiểm tra là tùy chọn duy nhất của bạn. Bạn cũng có thể nói chuyện với trường đại học mà bạn nộp đơn và xem họ có còn muốn nhận bạn với điểm dưới trung bình không. Tuyển sinh của trường đôi khi sẵn sàng linh hoạt, đặc biệt nếu bạn có một nền tảng chuyên môn hoặc học vấn vững chắc.

**Naomi:** Đó là những lời khuyên hay. Bạn cũng có thể xem xét việc nộp đơn vào một trường khác có yêu cầu IELTS thấp hơn một chút, phải không?

**Eliot:** Vâng, đó cũng là một lựa chọn. Ngoài ra, nếu bạn không muốn thi lại IELTS, bạn có thể nghĩ về việc thử TOEFL. Mặc dù không có câu trả lời rõ ràng nào cho bài kiểm tra nào là dễ dàng hơn, nhưng một số người có may mắn hơn với bài kiểm tra này, vì vậy bạn có thể thử sức với bài TOEFL.

Nếu bạn đang thi IELTS để lấy visa, hãy kiểm tra xem liệu có một loại visa khác mà bạn có thể nộp đơn hay không, loại mà không yêu cầu điểm IELTS cao như vậy.

**Naomi:** Những điều vừa nói đều là lựa chọn tốt ... nhưng nếu bạn thi với mức điểm 5 thì có lẽ bạn không phải là một ứng cử viên tốt cho hầu hết các trường đại học, và ở mức điểm 4 hoặc thấp hơn sẽ rất khó để có được visa. Vậy làm thế nào để mọi người có thể cải thiện điểm số IELTS của họ?

**Eliot:** Vâng, đây là một vài gợi ý. Nếu bạn muốn đạt điểm cao hơn, bạn nên luyện tập tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Đọc các trang web, tạp chí và sách tiếng Anh. Xem chương trình truyền hình tiếng Anh. Nói chuyện với người khác bằng tiếng Anh nhiều nhất có thể. Điều này thực sự sẽ tạo một sự khác biệt lớn khi bạn làm bài thi.

Bạn cũng có thể tự tìm hiểu thêm về bài thi. Hãy chắc chắn rằng bạn biết tất cả mọi thứ bạn có thể về IELTS: thời gian, định dạng, loại đoạn văn, bản âm thanh mà sẽ có trên đó -- mọi thứ. Bằng cách này, bạn có thể vượt qua mọi nỗi sợ mà bạn có, và bạn sẽ không bị căng thẳng vào ngày thi.

**Naomi:** Bạn nghĩ gì về việc nhận các lời nhận xét về bài viết và nói của bạn từ một người biết tiếng Anh, chẳng hạn như bạn cùng lớp, giáo viên hoặc bạn bè?

**Eliot:** Vâng, đó là một gợi ý tuyệt vời. Chỉ cần chắc chắn rằng người đánh giá là người bạn có thể tin tưởng.

Bạn cũng nên cố gắng tìm list các từ vựng tốt và thực hành sử dụng từ vựng tiếng Anh vào trong ngữ cảnh. Chỉ biết các định nghĩa của từ vựng chưa đủ để bạn đạt được số điểm bạn muốn trên IELTS; bạn sẽ phải biết cách dùng và tình huống để sử dụng chúng.

**Naomi:** Và đừng quên chăm sóc bản thân trong ngày thi! Thường xuyên, nếu một học sinh đạt điểm thấp hơn họ mong đợi, lý do là về mặt thể chất. Có lẽ họ đã quá mệt mỏi, hoặc họ bị đói và đầu lằng lằng trong suốt kỳ thi. Hoặc có thể họ bị ốm. Hãy chắc chắn rằng điều này không xảy ra với bạn bằng cách nghỉ ngơi và ăn uống tốt vào ngày trước ngày thi và ăn vào buổi sáng. Khỏe mạnh, tỉnh táo và bình tĩnh trong kỳ thi IELTS của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn!

**Eliot:** Chắc chắn. Vì vậy, điểm đáng chú ý ở đây đó là điểm IELTS tốt tùy thuộc khác nhau vào trường hoặc chương trình bạn đăng ký, nhưng nếu bạn có ít nhất 7 điểm, bạn đang trong tình trạng tốt.

**Naomi:** Và nếu bạn đạt điểm 5 hoặc thấp hơn, bạn sẽ nên muốn làm lại bài kiểm tra hoặc xem xét một số tùy chọn khác - nhưng đừng căng thẳng quá nhiều, có rất nhiều cách bạn có thể cải thiện điểm IELTS của mình.

Phần kết

**Vậy, bạn nghĩ sao? Nếu bạn cần thực hành nhiều hơn, hãy xem ghi chú hiển thị cho bản ghi của tập này và liên kết đến các tài nguyên mà chúng tôi đã đề cập.**

**Ồ, và nhân tiện! Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm tình nguyện viên để giúp chúng tôi dịch kịch bản chương trình từ tiếng Anh sang ngôn ngữ đầu tiên của bạn. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi email cho tôi tại [naomi@magoosh.com](mailto:naomi@magoosh.com) với dòng tiêu đề dịch thuật, và cho tôi biết ngôn ngữ bạn có thể dịch sang là ngôn ngữ nào!**

**Cảm ơn vì đã lắng nghe! Nếu bạn thích chương trình của chúng tôi, hãy giúp chúng tôi bằng cách để lại xếp hạng và đánh giá trong Apple Podcasts hoặc bất cứ nơi nào bạn nghe được - điều này giúp mọi người tìm thấy chúng tôi! Và đừng quên nhấn nút đăng ký. Cho đến chương trình lần sau! Đây là Naomi tại Magoosh, chúc bạn học tập vui vẻ!**

